



เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับมอบโล่โครงการ “สานใจไทย สู้ใจใต้”



เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นายอติคม อินทุบดิน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู้ใจใต้” รุ่นที่ 27 และรับมอบโล่จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสที่สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ “สานใจไทย สู้ใจใต้” มาโดยตลอดด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนของโครงการดังกล่าวมาทัศนศึกษาดูงานศาลยุติธรรม ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เยาวชน อันนำไปสู่การเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคได้อย่างยั่งยืน

การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีที่ท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาศกดิ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง “การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีที่ท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม” ณ โรงแรมอิมพีเรียลเมเปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ สี่มวลชน รวมจำนวน 60 คน ในการประชุมมีนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายสุรพร ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และนางวิพรรณ คชภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาศกดิ์ เป็นวิทยากร เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการพัฒนาบางส่วน/กลุ่มงานคดีที่ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ และคณะ ได้เข้าพบนายหวาง ชิวเซ็ง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายแก้ว หยวีลู่ กงสุลผู้ดูแลด้านการท่องเที่ยวของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมการวะและสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนประสบในระหว่างการท่องเที่ยว รวมถึงความคิดเห็นและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มงานคดีที่ท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการพิจารณาคดีที่ท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาศกดิ์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

